

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียมีอนาคตสดใส

Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียในระยะยาวจะมีอนาคตที่สดใสเนื่องจากความต้องการบริการสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งคำรักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาหัวใจและหลอดเลือด ลำไส้ส่วนบนและส่วนล่าง ที่มีราคาถูกกว่าการรักษาในต่างประเทศ ทั้งนี้อินโดนีเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามารักษาพยาบาลในมาเลเซียมากที่สุด อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและประเทศแถบตะวันออกที่เข้ามารักษาในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสัดส่วนต่อ GDP ของรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในปี ๒๕๕๘ มาเลเซียมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำนวน ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ จากนักท่องเที่ยวจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ถึง ๑,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวและจำนวนโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ที่เปิดเพิ่มขึ้นทั่วมาเลเซีย นอกจากนี้สถานการณ์ค่าเงินริงกิตในปัจจุบันยังคงดูดีให้นักท่องเที่ยวเข้ามารักษาพยาบาลในมาเลเซียเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลในมาเลเซียไม่สูงมากจนเกินไป อีกทั้งมาเลเซียยังมีชื่อเสียงด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากลสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากมีแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งจากสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย อยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสูง รวมทั้งจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่มีจำนวนมากถึง ๒๖๐ แห่ง (โรงพยาบาลรัฐ ๑๓๙ แห่ง) ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาการรอพบแพทย์

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในมาเลเซีย อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพเฉพาะโรค การทำศัลยกรรมกระดูกและข้อ การรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ทั้งนี้การรักษาพยาบาลในมาเลเซียนอกจากจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วยังมีราคาถูกกว่าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศอีกด้วย โดยหากเปรียบเทียบค่าผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (heart bypass surgery) ในสหรัฐฯ ที่มีราคาระหว่าง ๗๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าผ่าตัดในมาเลเซียมีราคาเพียง ๙,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญกับการผลักดันให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลในภูมิภาค โดยการดึงดูดการลงทุนด้านบริการสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับจำนวนคนไข้ทั้งจากในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากภาครัฐแล้ว โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ยังแข่งขันด้านบริการทั้งการจ้างแพทย์ต่างชาติที่มีชื่อเสียง การลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการ และการจ้างล่ามเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีปัญหาด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ รัฐบาลมาเลเซียคาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๑ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ และจะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๘ และส่งผลให้ภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม จะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามไปด้วย

จากแนวโน้มการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดังกล่าวของมาเลเซียจึงน่าจะเป็นโอกาสของไทยในการส่งเสริมการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้ลงทุนด้านสุขภาพของมาเลเซีย อาทิ IHH Healthcare และ KPJ Healthcare ในการขยายการลงทุนด้านสุขภาพในมาเลเซีย รวมทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้ามารักษาพยาบาลในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: New Straits Times วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ